



กรมอนามัย  
DEPARTMENT OF HEALTH

# ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 

ฉบับที่ 76/67

## คอช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประเมินการเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับแกนนำแรงงานข้ามชาติ”



ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (คอช.) นำโดย นายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับแกนนำแรงงานข้ามชาติ” ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมกาสละทอง ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนารูปแบบ-แนวทางการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มมารดาและเด็กปฐมวัยกลุ่มเปราะบาง และด้อยโอกาสของสังคม รวมถึงเสริมสร้างความรู้ ทักษะด้านการประเมินการเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้แก่แกนนำแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้เกิดพลังผลักดันไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยเฉพาะความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ และทุกกลุ่มวัย

ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (Work shop) ด้านการส่งเสริมการดูแลเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4 D ประกอบด้วย การเจริญเติบโตและโภชนาการ (Diet), พัฒนาการและการเล่น (Development and Play), การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน (Dental) และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยและปลอดโรค (Disease) รวมถึงการประเมินการเจริญเติบโตและการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการประเมินการเจริญเติบโตและการเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กในที่พักอาศัยในที่พักคนงานแรงงานข้ามชาติ โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, กลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่, มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทำงานจัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมการประเมินการเจริญเติบโตและการเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กในที่พักแรงงานข้ามชาติ เป็นวิทยากรและผู้ร่วมอภิปราย

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



[www.anamai.moph.go.th](http://www.anamai.moph.go.th)